



ประกาศสำนักการแพทย์  
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางสาวกนกกร ทองสง	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๗๕)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๗๕)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชาติ วชิรศรีสุนทร)  
รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์  
ปลัดบริหารการแพทย์ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์

## สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวกนกกร ทองสง  
เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๗๕)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<b>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</b> ๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา ๑.๒ ประวัติการรับราชการ  ๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว ๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก ๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)	- พยาบาลศาสตรบัณฑิต - อายุราชการ ๙ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๐)  - ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการ เป็นเวลา ๖ ปี (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๐)  - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๙ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๕๑ ถึงวันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๖๐)  - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๗๑๑๑๘๕๐๐๘
<b>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</b> - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐	- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๘๙
<b>๓. อื่นๆ</b> (ระบุ) ..... .....	

## เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวกนกกร ทองสง

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๗๕)

## ๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อม

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

กรณีศึกษา ผู้ป่วยหญิงไทย อายุ ๗๓ ปี เลขที่ภายนอก ๓๙๖๐๖/๕๒ เลขที่ภายใน ๗๖๒๙/๕๙ เชื้อชาติไทย สัญชาติ ไทย นับถือศาสนาพุทธ สถานภาพสมรสหม้าย อาชีพ แม่บ้าน สิทธิการรักษาประกันสุขภาพถ้วนหน้า น้ำหนักตัว ๗๒ กิโลกรัม ส่วนสูง ๑๕๘ เซนติเมตร เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๑๕ น. ด้วยอาการ ปวดเข่าซ้ายก่อนมา ๓ ปี มารักษาได้ยาไปรับประทานแล้วอาการไม่ทุเลา แพทย์นัดมาผ่าตัด ประวัติการเจ็บป่วยมีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง เบาหวาน รับประทานยา ๕๖ ต่อเนื่อง ไม่ขาดยา ปฏิบัติการพยาบาลสามารถผ่าตัดได้ ปฏิเสธการแพ้ยา แพ้อาหาร ปฏิเสธคนในครอบครัวเป็นโรคทางพันธุกรรม ไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ รับประทานอาหารไม่เป็นเวลา ชอบรับประทานอาหารรสจัด (รสหวาน เค็ม) สัญญาณชีพแรกรับ อุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๕ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๘๒ ครั้งต่อนาที จังหวะสม่ำเสมอ ความดันโลหิต ๑๖๕/๗๘ มิลลิเมตรปรอท ปริมาณออกซิเจนในเลือด ๙๘ เปอร์เซ็นต์ จากการประเมินผู้ป่วยยังวิตกกังวลก่อนและหลังผ่าตัด แนะนำการปฏิบัติตัวก่อน และหลังผ่าตัด เช่นการงดน้ำ และอาหารหลังเที่ยงคืน การใส่สายสวนปัสสาวะในช่วงเช้า และการถอดฟันปลอม และเก็บของมีค่าไว้ หลังผ่าตัด จะมีสายระบายเลือดและน้ำเหลือง มีกระดิกน้ำแข็งประคบเย็น แนะนำให้ผู้ป่วยบริหารข้อเท้าบ่อยๆหลังผ่าตัด ผู้ป่วยรับทราบเข้าใจและคลายวิตกกังวลลง

วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดเวลา ๐๗.๑๕ น. ผู้ป่วยหลังผ่าตัด Total Knee Arthroplasty Left ใช้การระงับความรู้สึกแบบดมยาสลบใช้เวลาในการผ่าตัด ๑ ชั่วโมง ๒๕ นาที ผู้ป่วยกลับจากห้องผ่าตัด เวลา ๑๑.๑๐ น. สัญญาณชีพแรกรับอุณหภูมิร่างกาย ๓๖.๘ องศาเซลเซียส อัตราการเต้นของหัวใจ ๙๘ ครั้งต่อนาที จังหวะสม่ำเสมอ ความดันโลหิต ๑๔๗/๗๑ มิลลิเมตรปรอท ปริมาณออกซิเจนในเลือด ๙๘ เปอร์เซ็นต์ มีสายระบายเลือดและน้ำเหลือง ๑ ขวดมีปริมาณ ๑๐๐ มิลลิลิตร มีกระดิกน้ำแข็งประคบเย็นแพทย์ให้การรักษาโดยให้ยา Cefazolin ๑ กรัม ฉีดทางหลอดเลือดดำทุก ๖ ชั่วโมงและยาระงับอาการปวด Morphine ๓ มิลลิกรัม ฉีดทางหลอดเลือดดำทุก ๔ ชั่วโมงเมื่อมีอาการ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ แพทย์ตรวจเยี่ยมอาการ ดูแลทำแผลผ่าตัด แผลแห้งดี นำสายระบายเลือดออก และนำสายสวนปัสสาวะออก แพทย์สอนผู้ป่วยเดินด้วย Walker ผู้ป่วยเดินได้ พอดี และอนุญาตให้กลับบ้านได้ มีนัดติดตามอาการในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล รวม ๔ วัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ วัตถุประสงค์การให้ความรู้แก่ผู้ป่วยเรื่องการบริหารข้อเท้าและการออกกำลังกายหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเท้า  
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเท้า
๒. เพื่อเพิ่มความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเท้าให้แก่ผู้ป่วยและบุคคลทั่วไป
๓. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยให้กับบุคลากร

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเท้าในหอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิงทุกรายได้รับความปลอดภัย  
ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด
๒. ผู้ป่วยสามารถบริหารข้อเท้าและออกกำลังกายได้อย่างถูกต้องหลังผ่าตัดเปลี่ยนข้อเท้า  
โดยไม่มีภาวะแทรกซ้อน